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           รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 
         บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 30 เมษายน 2568  เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.)  ณ  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคาร
กอลฟ์วิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขท่ี 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี    
ผู้เข้าร่วมประชุม   

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2568 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568  บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 623,363,850 หุน้  

ประธานท่ีประชุมได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น.  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมา
ประชุมจ านวน 632  ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  216,198,658  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 34.6825 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจ านวน  623,363,850 หุน้      
เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  10.00 น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ  
2. พลต ารวจตรี สมนึก  บุรมิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี   กรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
7. นายพลสนัต ์เตียวสมบูรณ์กิจ  กรรมการ   
8. นางสาวกญัญภา ประทุมพิทกัษ ์ กรรมการ 
ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหน้ายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย

กฎหมาย กล่าวช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 
นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ี  ไดมี้บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 

โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ซ่ึงเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บทราบโดยวิธี

ทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  
บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริษัทฯท่ี  
www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดยหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2568  ท่ีผ่านมา   ทั้ งน้ี ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

http://www.iec.co.th/
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การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่างๆ  
หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการรับลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษทัฯ ดว้ย  ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า และ
รวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่   บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบทา้ยล าดับท่ี 8. ของ
หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว และบริษทัฯ  ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้
ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม     ทั้ งน้ี โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ 
ขอ้ 35 ทว ิใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง  ซ่ึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นชอบดว้ย
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เม่ือไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ ให้ยกมือ
ข้ึน  โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นยกมือเพ่ือไปเรียกเก็บบตัร
ลงคะแนนจะถือวา่ผูถื้อหุน้คนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการประมวลผลคะแนน   
โดยบริษทัฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ  หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีไดล้งมติในช่วงวาระนั้น 
คะแนนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบในแต่ละ
วาระ  

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้นจะใชเ้วลาวาระละ 
3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม  หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้

ทั้งน้ี  หากมีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการซักถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใดๆ ต่อท่ี
ประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ปรดกรุณาแจง้ช่ือ – นามสกุล 
และฐานะของตนเองวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด   เพ่ือบริษทัฯ  จะ
ไดท้ าการช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2567 
 

ประธานฯ ไดเ้รียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2567  ซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2567  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย              218,355,150 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0   

-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -     

       รวม  218,575,040 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567    
 
ประธานฯ ไดเ้รียนเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2567  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

บริษทัฯ ไดร้ายงานงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  
               จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

• สินทรัพย ์                          จ านวน      851    ลา้นบาท 
• หน้ีสิน                               จ านวน      117    ลา้นบาท 
• ส่วนของผูถื้อหุน้                  จ านวน    734    ลา้นบาท 

ผลประกอบการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2567   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 
• บริษทัมีรายไดร้วม       จ านวน      125  ลา้นบาท 
• บริษทัมีก าไรสุทธิ    จ านวน       13   ลา้นบาท 

 
นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ รายงานวา่ ในงบการเงินรวมปี 67 รายไดห้ลกัมาจากธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่ทา  

จ.ล าพนู และ แม่มาลยั จ.เชียงใหม่ รายได ้38 ลา้นบาท หมดแอดเดอร์ในเดือนมิถุนายน 2567  ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารลดลงเน่ืองจากลดไซส์องคก์รลง ส่วนโรงไฟฟ้าหาดใหญ่ บริษทั จีเดค จ ากดัหยดุกิจการเป็นปัจจยัหน่ึงรายได้
ลดลงอีกดว้ย 

ผูถื้อหุน้หญิงท่านหน่ึงสอบถามวา่ บริษทัท ากิจการอะไร, บริษทัจะกลบัเขา้ตลาดฯไดเ้ม่ือไหร่ 
ผูถื้อหุน้หญิงท่านหน่ึงสอบถามวา่ ในอนาคตบริษทัจะมุ่งไปทางไหน มีอนาคตไหม 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ ปัจจุบนัมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ทา จ.ล าพนู และ อ.แม่มาลยั  

จ.เชียงใหม่ ส่วนเร่ืองกลบัเขา้ตลาดฯ บริษทัยงัยืนยนัวา่ท าให้ส่ิงท่ีถูกตอ้ง เร่ืองยงัอยูใ่นชั้นอุทธรณ์ ของศาลปกครองสูงสุด 
หากชนะจะกลบัเขา้ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ลย ตอนน้ียงัคาดหวงั ตอนน้ีอยูน่อกตลาดฯ ก็ยงัใชห้ลกัเกณฑ ์กฎของตลาดฯอยู่
ตลอด จึงขอใหร้อการพิจารณาผลอุทธรณ์, ส่วนในอนาคตท าธุรกิจโรงแรมจะกล่าวในวาระถดัไปครับ    
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามท่ีเสนอ
มาทุกประการ    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย              221,239,705 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    

-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

รวม  221,459,595 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567  และอนุมตักิารงดจ่ายปันผลประจ าปี 2567  
 

ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ดว้ยขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 42 ก าหนดวา่ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละห้า ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนดไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั ภายหลงัการจดัสรรเป็นส ารองต่างๆและข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงินและ
แผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคต    

ในปี 2567 บริษทัมีทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเน่ืองจากบริษทัจ าเป็นตอ้งส ารองเงิน
สดไวเ้พ่ือด าเนินธุรกิจในอนาคต  จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการงดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติังดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2567  ดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย              221,255,667 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.99 
 -   ไม่เห็นดว้ย                       129   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    

-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -   

รวม  221,475,686 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ   ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบั 
ของบริษทัขอ้ท่ี 15  ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
1 ใน 3 เป็นอตัรา  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้      
       โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ   กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
(2) นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์   กรรมการ   

 (3) นายเฉลิม ซ่ือภกัดี    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ   
บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2568 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัก าหนด ทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.iec.co.th หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 แลว้นั้น 
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

ดงันั้น   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอช่ือของกรรมการท่ีครบวาระตามกฎหมายทั้ง 3 คน
ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง    

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผูเ้ขา้รับการเสนอ
ช่ือทั้ง 3 คนน้ี ปรากฏตาม Power Point  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาดูไปโดยพร้อมเพรียงกนั  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงได้
เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่านและน ามาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจ านวน 3 คน  ไดค้ะแนนเสียงดงัน้ี 
(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรม ิ

-   เห็นดว้ย              221,520,796 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    100 
-   ไม่เห็นดว้ย                           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0    
-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

รวม  221,740,686 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     

(2) นายพรเทพ อฐิโสภณพนัธ์ 
-   เห็นดว้ย              221,520,796 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    100 
-   ไม่เห็นดว้ย                           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0    
-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

รวม  221,740,686 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
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(3) นายเฉลมิ  ซ่ือภักด ี
-   เห็นดว้ย              221,520,667 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.99 
-   ไม่เห็นดว้ย                       129   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -  

รวม  221,740,686 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -   
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     

 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2568 

 
ประธานฯ  ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และ 

กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 29 
ท่ีก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ การ
จ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2568  เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม 2568  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และ กรรมการชุดยอ่ย  ประจ าปี 
2568 แลว้       

จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั  และ กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2568 อนัไดแ้ก่ 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบ าเหน็จกรรมการ  ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 550,000 บาท (หา้แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) โดย
ก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี       

                                   
ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*

(บาท) 
ปี 2566 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2567 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2568(ปีท่ีเสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

หมายเหต*ุ : ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 
 

                อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีไดพ้ิจารณาเม่ือ 4 ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      700,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      700,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      600,000  บาท 
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ผูถื้อหุ้นหญิงท่านหน่ึงสอบถามว่า ประชุมปีละก่ีคร้ัง ถา้ประชุมปีละคร้ัง ขอให้ค่าตอบแทนน้อยลงในสภาวะ

บริษทัขาดทุน 
ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงสอบถามวา่ หน่ึงปีประชุมเร่ืองอะไร 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ ประชุมเร่ืองบการเงินไตรมาสละ 1 คร้ัง เป็นเร่ืองปกติ เร่ืองธุรกิจใหม่  แต่ถา้ผมเพ่ิมค่าเบ้ีย

ประชุมไปเร่ืองๆน่ีสิ แต่น่ีหากยอ้นดูค่าตอบแทนยอ้นหลงั 4 ปี ค่าตอบแทนลดลงมาเร่ือยๆแลว้ แมค้่าครองชีพจะสูงข้ึน 
กรรมการท างานดว้ยความเสียสละอยูแ่ลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 

 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2568  อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ โบนสั ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ต่อปี   ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย              222,186,520 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.90 
-   ไม่เห็นดว้ย                       129   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         219,890 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.09 

รวม  222,406,539 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม     
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ คุณภาพของผลงาน
ท่ีผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568  ดงัน้ี 

1) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
2) นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ  
3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012  หรือ  
4) นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 
แห่งบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี  2568 โดยผูส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2568 และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีแทนได ้  
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใหญ่ จึง

มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั พร้อมกบัขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท ( สองลา้นหา้แสน
สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น ) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั วงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท และบริษทัยอ่ย วงเงินไม่เกิน 
555,000 บาท ทั้งน้ี หากมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าใชจ่้ายพิเศษเป็นกรณีๆไป  โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูล
รายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีน้ีใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาไปพร้อมเพรียงกนั   

อน่ึง อตัราค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปีในอดีตของบริษทัท่ีไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดพ้ิจารณา 4 ปีท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      5,400,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      3,400,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      2,500,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      2,500,000  บาท 
ผูถื้อหุน้หญิงท่านหน่ึงสอบถามวา่รายการตรวจสอบมนัเยอะขนาดไหน บ.สอบบญัชีน้ีตรวจสอบมาต่อเน่ืองไหม  
ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัอยูน่อกตลาดฯ จะใชผู้ส้อบบญัชีทัว่ไปไม่ไดรั้บอนุญาตจาก กลต. ก็ได ้แต่ผมไม่ท า 

ผมยงัตอ้งการใชผู้ส้อบบญัชีท่ีรับอนุญาต เม่ือถึงเวลากลบัเขา้ตลาดฯไดจ้ะท าใหบ้ริษทัเราคุณสมบติับริษทัจดทะเบียนไดเ้ลย 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการแต่งตั้ง ดงัน้ี 
1) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
2) นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ  
3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012  หรือ  
4) นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 
แห่งบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี  2568 โดยผูส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2568 พร้อมกบัอนุมติั
ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท ( สองลา้นห้า
แสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น )   ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  

-   เห็นดว้ย              221,304,169 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.40 
-   ไม่เห็นดว้ย              1,318,880   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.59    
-   งดออกเสียง         223,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

รวม  222,846,439 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
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เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานท่ีประชุมฯได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ได้ด าเนินการการประชุมตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนเชิญประชุมแลว้    ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 2 เร่ืองได้แก่ 1.อนุมติัการขายโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยจ์งัหวดัล าพูนและจงัหวดัเชียงใหม่และ 2. อนุมติัการซ้ือกิจการอพาร์ทเมนท์ และการลงทุนก่อสร้าง
โรงแรม  จงัหวดัระยอง   

ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงสอบถามวา่ ขายท าไม ขายแลว้จะไปท าอะไร  
ประธานท่ีประชุมฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ แผงโซลาร์เซลลเ์ส่ือมลงเร่ือยๆ ต่อไปก็ตอ้งลงทุนเปล่ียนแผง, แถมไม่มี

แอดเดอร์แลว้ รัฐบาลก็ไม่สนุบสนุน วนัดีคืนดีจะยกเลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัเราเม่ือไหร่ก็ได ้ หากขายแลว้น าเงินไปลงทุน
โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ไดรั้บค่าเช่า ธุรกิจมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไดต้ลอดเวลา จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นในระยะยาว
มากกวา่ 

ผูถื้อหุน้หญิงท่านหน่ึงสอบถามวา่ ราคาหุน้เท่าไหร่ ต่อไปจะลดปริมาณหุน้อีกไหม 
ประธานท่ีประชุมฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 66 ตดัขาดทุนสะสมไปหมดแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งลดทุนอีก  
ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงสอบถามวา่ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ถา้รวมเงินลงทุนเร่ิมตน้ รวมรายรับ ค่าใชจ่้ายตั้งแต่เร่ิมตน้

เท่าไหร่ ราคาขายเท่าไหร่, ท่ีดินโรงไฟฟ้าเช่าหรือซ้ือ ราคาเท่าไหร่ เพ่ือน ามาพิจารณาวา่ขายคร้ังน้ีก าไรหรือขาดทุน ยงัขาด
ขอ้มลูส่วนน้ีครับ 

ประธานท่ีประชุมฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง บริษทัซ้ือท่ีดินมา, ในการวางแผนขายเห็นวา่ควร
เทียบวา่ขายแลว้ไดเ้งินกอ้นมา น าไปลงทุนอ่ืนๆ ดีจริงไหม   ถา้เอาเงินกอ้นน้ีไปลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยไ์ดผ้ลตอบแทน 
7-8% ต่อปีจะเกิดประโยชน์มากกวา่ 

ประธานท่ีประชุมฯ ไดม้อบหมายให้นายศุภณัฐ  พูนสวสัด์ิ เลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
วธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในการเพ่ิมวาระ 

นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ ช้ีแจงวา่ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนเชิญ
ประชุมเสร็จแลว้  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

อน่ึง ธุรกรรมอนุมติัการขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์งัหวดัล าพูนและจงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ข่ายเป็นการขาย
หรือโอนกิจการบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 34. ของบงัคบับริษทั 
และตามมาตรา 107 (2)(ก)  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ส่วนธุรกรรมการเขา้ซ้ือกิจการ อพาร์ทเมนท์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จงัหวดัระยอง  เขา้ข่ายเป็นการซ้ือ
หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 34. 
ของบงัคบับริษทั และตามมาตรา 107 (2)(ข)  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) 

ประธานท่ีประชุมฯ เป็นผูด้  าเนินการประชุม วาระเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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วาระอ่ืน 1. พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่วาระการประชุมเร่ืองการขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จงัหวดัล าพูนและ 
                 จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประธานท่ีประชุมฯ ได้เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพ่ิมวาระการประชุมเร่ืองการขายโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์งัหวดัล าพนูและจงัหวดัเชียงใหม่ 

นายศุภณัฐ  พูนสวสัด์ิ ไดเ้รียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ตาม
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้สนอใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงหรือบตัรส ารองท่ีไดจ้ดัเตรียมไวร้องรับการออกเสียง ให้ใช้
บตัรลงคะแนนเสียง หมายเลข 7  โดยหากผูถื้อหุน้คนใดเห็นดว้ยท่ีจะใหเ้พ่ิมวาระได ้ใหก้าวา่      “เห็นดว้ย”   ถา้ไม่เห็นดว้ย/
งดออกเสียง ท่ีจะใหเ้พ่ีมวาระ ก็ใหก้าวา่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้เพ่ิมวาระการประชุมเร่ืองการขายโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยจ์งัหวดัล าพนูและจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย              223,751,824 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.89 
-   ไม่เห็นดว้ย                           0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         223,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.09 

รวม  223,975,214 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

 เม่ือน าคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยจ านวน 223,751,824 เสียง/หุน้ ไปเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวน 
623,363,850 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือวา่ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 
วาระอ่ืน 2. พจิารณาอนุมตักิารขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จงัหวดัล าพูนและจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ด้วยการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 
ประธานท่ีประชุมฯไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั  

และการมอบอ านาจการด าเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั (“IEC MT”) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค จ านวน 4 สญัญา โดยมีก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 3.84 เมกะวตัต ์ ดงัน้ี 
 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทติย์ 

 
สถานทีท่ีต่ั้ง 

COD 1    
(วนัเร่ิมรับรู้
รายได้ราย
ไฟฟ้า) 

ก าลงัไฟฟ้า
รับซ้ือรวม 
(เมกะวตัต์) 

ADDER 
(บาท ต่อ 
หน่วย) 

ADDER  
(วนัส้ินสุด) 

โครงการล าพนู 1,2 ต. ทากาศ  อ.แม่ทา   
จ.ล าพนู 

23-ก.ย.-56 1.92 6.5 22-ก.ย.-66 

โครงการแม่มาลยั 1,2 ต.ข้ีเหลก็  อ. แม่แตง   
จ. เชียงใหม่ 

30-มิ.ย.-57 1.92 8 29-มิ.ย.-67 

   3.84   
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2.จ าหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดให้แก่ผูส้นใจดว้ยธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นสามญั รวมจ านวน  1,500,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ IEC MT ซ่ึงถือโดยบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั 
(“IECG”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั (ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100)  ดว้ยมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 160,000,000 บาท 

3.บริษทัจะน าเงินท่ีไดจ้ากธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นในคร้ังน้ี แบ่งเป็นเงินส ารองเพ่ือจดัสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทั, บริษทัยอ่ย และแบ่งเป็นเงินลงทุนโรงแรมและอพาร์ทเมนทแ์ละการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จของการเขา้ท าธุรกรรมในคร้ังน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ซ่ึงยงัไม่ความไม่
แน่นอน ภายหลงัการท าธุรกรรมดงักล่าวแลว้  บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั จะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั 

นอกจากน้ี  บริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซ้ือขาย เง่ือนไขสัญญาซ้ือขายหุ้น การ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นทุกประการท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมจ าหน่ายเงินลงทุนขา้งตน้ 

 อน่ึง ธุรกรรมจ าหน่ายหุน้บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั เขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนท่ีส าคญั 
ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 34. ของบงัคบับริษทั และตามมาตรา 107 (2)(ก)  แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผูด้  าเนินการประชุม  ไดเ้สนอใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงหรือบตัรส ารองท่ีไดจ้ดัเตรียมไวร้องรับการออกเสียง  ให้
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง หมายเลข 8  โดยหากผูถื้อหุ้นคนใดเห็นดว้ย ให้กาวา่  “เห็นดว้ย”   ถา้ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง  ก็ให้
กาวา่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ี ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั  
ด้วยมูลค่าไม่ต ่าว่า 160 ล้านบาทและมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซ้ือขาย เง่ือนไขสญัญาซ้ือขายหุน้ การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นทุกประการท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมจ าหน่ายเงินลงทุนขา้งตน้ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขดงัท่ีเสนอมา        

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
-   เห็นดว้ย              223,738,073 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.89 
-   ไม่เห็นดว้ย                   13,751   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         223,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.09 

รวม  223,975,214 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระอ่ืน 3. พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่วาระการประชุมเร่ืองการซ้ือกจิการอพาร์ทเมนท์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม   
                จงัหวดัระยอง 

ประธานท่ีประชุมฯไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้เพ่ิมวาระการประชุมเร่ืองการซ้ือกิจการอพาร์ทเมนท ์
และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม  จงัหวดัระยอง 
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นายศุภณัฐ  พูนสวสัด์ิ ไดเ้รียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ตาม
มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผูด้  าเนินการประชุม  ไดเ้สนอให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงหรือบตัรส ารองท่ีไดจ้ดัเตรียมไวร้องรับการออกเสียง ให้
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง หมายเลข 9  โดยหากผูถื้อหุ้นคนใดเห็นดว้ยท่ีจะให้เพ่ิมวาระได ้ให้กาว่า    “เห็นดว้ย”   ถา้ไม่เห็น
ดว้ย/งดออกเสียง ก็ใหก้าวา่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมวาระการประชุมเร่ืองการซ้ือกิจการอพาร์ทเมนท์ และ
การลงทุนก่อสร้างโรงแรม  จงัหวดัระยอง โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย              223,738,073 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.89 
-   ไม่เห็นดว้ย                   13,751   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         223,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.09 

รวม  223,975,214 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

 เม่ือน าคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยจ านวน 223,738,073 เสียง/หุน้ ไปเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวน 
623,363,850 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือวา่ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 
วาระอ่ืน  4. พจิารณาอนุมตักิารซ้ือกจิการอพาร์ทเมนท์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม  จงัหวดัระยอง 
 

ประธานท่ีประชุมฯ ไดเ้รียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดว้ยบริษทัมีนโยบายประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
การขยายธุรกิจในอนาคต  โดยมีแผนธุรกิจในการจดัหาท่ีดินและส่ิงก่อสร้างหรือท าการก่อสร้างอย่างอ่ืนบนท่ีดิน  เพ่ือ
จ าหน่าย ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ  เพ่ือเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั อาคารชุด (คอนโดมิเน่ียม)อพาร์ทเมนท์  โรงแรม เพ่ือความคล่องตวัใน
การลงทุน จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์ว้ยการซ้ือ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษทัเอกชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั หรือ การซ้ือท่ีดิน การวา่จา้งเหมาก่อสร้าง การท ารายการท่ีเก่ียวโยง ตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง(ถา้มี) ดงัน้ี 

4.1  แผนธุรกจิและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ช้ัน จงัหวดัระยอง  
ประธานท่ีประชุมฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายจัดการได้ท าการศึกษาธุรกิจโรงแรมในภาคตะวนัออก  

โรงแรมมีจุดประสงค์การด าเนิงานเพ่ือสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืนให้กบับริษทั โดยก่อสร้างโรงแรมสถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี 4 ต าบล   
เชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ห่างจากเซ็นทรัล ประมาณ 2 กิโลเมตร, อยูติ่ดกบัป้ัมน ้ ามนั CALTEX   เน้ือท่ีรวม
จ านวน 643.8 ส่วน (แยกแป็น 1. เน้ือท่ี 3 งาน 21.50 ตารางวา (321.5) และ 2.  เน้ือท่ี 3 งาน 22.30 ตารางวา (322.3)  

โดยโรงแรมเป็นอาคาร 8 ชั้น จ านวน 1 หลงั พ้ืนท่ีอาคาร 3,798 ตารางเมตร จ านวน 86 ห้อง โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบั
รถ และทางเขา้ออกของรถจ านวน 69 คนั พ้ืนท่ี 1,299 ตารางเมตร ซ่ึงมีผลตอบแทนของโรงแรมจากการประมาณการคืนทุน
ไดภ้ายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปีสามารถคืนทุนได ้รวมทั้งซ้ือท่ีดินและค่าก่อสร้าง) 

โรงแรม 8 ชั้น จะใชเ้งินลงทุนก่อสร้างจากบริษทัเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อสร้างโรงแรม 8  ชั้น 86 ห้อง ราคา
หอ้งละ 990,321 บาท ราคารวมเป็นเงิน 85,167,600 บาท โดยลงทุนก่อสร้างโดยบริษทั ไพน์เฮิร์สท วลิซ์ จ ากดัผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นโรงแรมดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาต ่าท่ีสุด 
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4.2  การซ้ือกจิการอพาร์ทเมนท์ 8 ช้ัน จงัหวดัระยอง 

  
ประธานท่ีประชุมฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายจัดการได้ท าการศึกษาธุรกิจโรงแรมในภาคตะวนัออก  

โรงแรมมีจุดประสงคก์ารด าเนิงานเพ่ือสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทั โดยการลงทุนอพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น ท่ีตั้งอยูห่มู่ท่ี 4  
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงอยูติ่ดกบัโรงแรมดงักล่าว เน้ือท่ีรวมจ านวน 367 ส่วน  (367 ตารางวา)  

อพาร์ทเมนท ์8 ชั้น จ านวน 1 หลงั พ้ืนท่ีอาคาร 4,246 ตารางเมตร จ านวน 113 ห้อง โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และ
ทางเขา้ออกของรถจ านวน 23 คนั พ้ืนท่ี 373 ตารางเมตร, อพาร์ทเมนท์แห่งแรกน้ี  คาดว่าสามารถรับรู้รายไดต้ั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2568 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีผลตอบแทนของอพาร์ทเมนท์จากการประมาณการคืนทุนไดภ้ายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปี
สามารถคืนทุนได ้รวมทั้งซ้ือท่ีดินและค่าก่อสร้าง) 

แผนธุรกิจใชเ้งินลงทุนจากบริษทัเป็นสัดส่วนร้อยละ 100,  ก่อสร้าง 8  ชั้น 113 ห้อง ราคาห้องละ 742,708 บาท 
ราคารวมเป็นเงินจ านวน 83,926,000 บาท โดยลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญั บริษทั เมืองระยอง จ ากดัในสดัส่วนร้อยละ 100  

ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึง แสดงความเห็นวา่ ผมมีประสบการณ์โรงแรมเหมือนกนั การตั้งราคาห้องละ 9 แสนบาทถือ
วา่ถูกดีเลย, ท่ีผมท าส่วนใหญ่ เขาท ากนัหอ้งละ 1.2 ลา้นบาท (รวมท่ีดิน) 

นอกจากน้ี  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคล
อ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซ้ือขาย เง่ือนไขสญัญารับเหมาก่อสร้าง 
หรือสญัญาใดๆ การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นทุกประการท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์า้งตน้ 
โดยจะตอ้งเป็นการท ารายการท่ีเหมาะสม เป็นการลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพและจะสามารถสร้างก าไรอยา่งต่อเน่ืองและ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว    

ผูด้  าเนินการประชุม  ไดเ้สนอให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงหรือบตัรส ารองท่ีไดจ้ดัเตรียมไวร้องรับการออกเสียง ให้
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง หมายเลข 10  โดยหากผูถื้อหุ้นคนใดเห็นดว้ย ให้กาวา่ “เห็นดว้ย”   ถา้ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียง ก็ให้
กาวา่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการซ้ือกิจการอพาร์ทเมนท์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม  
จงัหวดัระยองดว้ยการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั การวา่จา้งเหมาก่อสร้าง การท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยง ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง(ถา้มี) ดงัน้ี 

1.อนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น จงัหวดัระยอง ในวงเงินไม่เกิน 85,167,600 บาท   
ตามรายละเอียดและเง่ือนไขดงัท่ีเสนอมา 

2.อนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณซ้ือกิจการอพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น จงัหวดัระยอง ในวงเงินไม่เกิน 83,926,000 บาท  
โดยลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญั บริษทั เมืองระยอง จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 ตามรายละเอียดและเง่ือนไขดงัท่ีเสนอมา 

และอนุมติัมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ
ในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซ้ือขาย เง่ือนไขสัญญาซ้ือขายท่ีดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นทุกประการท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์า้งตน้ตามรายละเอียดและ
เง่ือนไข ตามท่ีเสนอมาทุกประการ    
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โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
-   เห็นดว้ย              223,738,073 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.89 
-   ไม่เห็นดว้ย                   13,751   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00    
-   งดออกเสียง         223,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.09 

รวม  223,975,214 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
-    บตัรเสีย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -    

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯท่ีประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หรือมีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุม
พิจารณาหรือไม่   

ผูถื้อหุ้นชายท่านหน่ึงเสนอแนะวา่ กระผมพยายามรณรงคเ์ร่ืองการประชุมแบบออนไซด์แบบอยา่งในวนัน้ีซ่ึงจดั
ประชุมออนไซด์มีประโยชน์มาก ถา้ประชุมออนไลน์ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอาจจะถูกลิดรอนสิทธิในการตั้งค  าถาม ค าถามไม่ถึง 
หรืออาจจะถูกตดั ผมเน่ียสูก้บัไออีซีมาตั้งแต่ผูบ้ริหารชุดเดิม ผมยนืหยดัอยูก่บัไออีซีมาตลอดเห็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารชุด
เดิมชุดเก่า แลว้สร้างภาระมาจนถึงทุกวนัน้ี ไม่อยากให้ถอดใจ อยากให้ก าลงัใจท่านประธาน ส่ิงแรกจากขอเสียงปรบมือให้
ก าลงัใจกัน ส่วนเร่ืองพลงังานทางเลือกท่ีมองว่าอาจจะไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ ผมมองให้โอกาสส่ิงเหล่านั้นอยู่พลังงาน
แสงอาทิตย ์ส่วนเร่ืองจะท าเร่ืองอสงัหาริมทรัพยก็์เห็นดว้ย และอยากให้ขั้นตอนอุทธรณ์ในคดีเพิกถอนหุ้น ถา้มนัเกิดข้ึนให้
ไออีซีกลบัมาหรือรีซูมเทรดไดอ้นันั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาล ขอบคุณดว้ยความเคารพครับ 
           เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพ่ิมเติมแลว้ การประชุมได้ถูกจดัเวลาเพียงพอแลว้จากนั้นประธานฯประกาศวา่การประชุม
เสร็จส้ินและขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนบริษทัอนัส่งผลให้กิจกรรมต่างๆของบริษทัส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ขอปิดการประชุมสามญัผุถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ของบริษทั  

ปิดประชุม เวลา   13.10 น. 
 

หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุน้มากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม ทั้งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 679 ราย   นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 223,975,214 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 35.93  ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด    
   
                                     ลงช่ือ                                                                ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 
                                   ประธานกรรมการ  
 
        ลงช่ือ                                                             ผูบ้นัทึกการประชุม 

                                                                      (            นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ            ) 
   เลขานุการบริษทั 


